



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ตายเพิ่มเพราะภูมิแพ้หลังฝน</p> <p>ซินีเย่-ทางการรัฐวิกตอเรียในออสเตรเลียแถลงว่า พบผู้เสียชีวิต เป็นรายที่ ๖ ในเมืองเมลเบิร์นหลังจากพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลละอองเกสรปลิวกระจาย จนเกิดภาวะหอบหืดเฉียบพลัน โฆษกสำนักงานสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียแถลงว่า เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยพบเห็นผู้ป่วยจำนวนมากจากโรคภูมิแพ้เฉียบพลันหลังพายุฝนฟ้าคะนอง โรงพยาบาลได้รับผู้ป่วยเข้ารักษากว่า ๘,๕๐๐ คนแล้ว สำหรับผู้เสียชีวิตจากโรคแพ้พิษอากาศเพิ่มขึ้นเป็น ๖ คน โดยมีอายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี และมี ผู้ป่วยอาการหนัก ๓ คน สภาพอากาศพายุฝนฟ้าคะนองแปรปรวน ในรัฐวิกตอเรียทางภาคใต้ล่าสุดส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้ แพ้ละอองเกสร และแพ้อากาศ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ตัดซ์ฆ่าเปิดคุมหวัดนกระบาด</p> <p>อัมสเตอร์ดัม - เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ดำเนินการฆ่าเปิดจำนวน ๑๙๐,๐๐๐ ตัวใน ๖ ฟาร์ม หลังเจ้าหน้าที่พบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีก ทางตะวันออกของกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นับเป็นการฆ่าสัตว์ปีกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นครั้งแรกของเนเธอร์แลนด์ หลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบเชื้อไข้หวัดนก เอช๕เอ็น๘ ในประเทศยุโรปตอนเหนืออย่าง เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี และสวีเดน ทั้งนี้ทางการเนเธอร์แลนด์ประเทศส่งออกสินค้าเกษตรอันดับสองของโลก อยู่ระหว่างตรวจสอบฟาร์มในรัศมี ๓ กิโลเมตรจากจุดพบเชื้อ และสั่งห้ามการขนย้ายสัตว์ปีกในระยะ ๑๐ กิโลเมตรด้วย</p>	<p>จ.พิจิตร พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอ H5N1 ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ อ.ทับคล้อ</p>	<p>มอบทีมสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ เต็มภูมิปัญญาให้กับประชาชนตามความเหมาะสม</p>
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>ทางการสวีเดนได้สั่งฆ่าไก่จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัวที่ฟาร์มเลี้ยงแห่งหนึ่งในเมืองโมราร์พทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ หลังพบร่องรอยของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช ๕เอ็น๘ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าไข้หวัดนกจะฟื้นคืนชีพกลับมาระบาดใหม่ในทวีปยุโรปอีก หลังจากก่อนหน้านี้มีการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในฝูงเป็ดในฟาร์มเลี้ยงเล็กๆ ในประเทศเดนมาร์ก</p>		





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>โรคหัดหมู</p> <p>เกิดปรากฏการณ์ประหลาดเรียกว่า "รันเดอร์สตอร์มแอมมา" ขึ้นในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเกิดอาการหายใจไม่ออก จำนวนถึง ๘,๕๐๐ คน ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่ระบบบริการฉุกเฉินไม่สามารถให้บริการได้ทันทั่วถึง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ไป ๔ ราย รายงานระบุว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเงื่อนไขพิเศษ อย่างการมีพายุฝนฟ้าคะนอง อากาศที่มีความชื้นสูง ปริมาณละออง เกสรหญ้าบางชนิดในอากาศที่สูง โดยเมื่อละอองเกสรดังกล่าวดูดซับน้ำ เกิดการแตกตัวเป็นละอองขนาดเล็ก เมื่อสูดเข้าไปในปอดทำให้มีอาการคล้ายโรคหัดขึ้น ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าว เคยเกิดในออสเตรเลียเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น</p>	-	-
ประเทศ	<p>คร.เตือนระวังภัยเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส</p> <p>นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกลงจัดตามภูเขาสูง ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นดังกล่าว ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาว เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งมีภัยสุขภาพที่สำคัญที่ควรระมัดระวังคือ ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เพราะนักท่องเที่ยวที่ไปสัมผัสอากาศหนาวมักต้องการอาบน้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำอุ่น โดยเฉพาะตามที่พักรีสอร์ทต่างๆ ที่อาจมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สแทนระบบไฟฟ้าสำหรับคำแนะนำในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.เจ้าของกิจการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ๒.ผู้เข้าพักควรสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับแก๊สระหว่างอาบน้ำ เช่น วิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และออกจากห้องน้ำทันที ๓.คนที่มิโรคประจำตัว ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ห้องน้ำที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ๔.ควรให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าพักในที่พักที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญบ้านหรือผู้ประกอบการให้เช่าห้องพัก ถ้าติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องอาบน้ำนั้นด้วย 	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เตรียมสร้างสวนสมุนไพร รักษา ป้องกัน ๑๒ กลุ่มโรค</p> <p>น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้ามาสู่ระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ คนไทยทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงบริการได้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติประเทศ ซึ่งการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นหนึ่งงานในโครงการ "ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล" โดยการน้อมนำการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การพึ่งตนเองทั้งในระดับประเทศ ชุมชนและตนเอง อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประมุขแห่งพระมหากษัตริย์ชาติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด และพระราชกรณียกิจที่ทรงถือเป็นพระธุระเอาพระราชหฤทัยใส่ นับตั้งแต่ต้นรัชกาล คือพระราชกรณียกิจด้านแพทย์แผนไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในการริเริ่มการพัฒนาสวนสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>สาธารณสุข ตั้งเป้าลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ รายต่อปีหลังในไทยยังสูง</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน ๓ ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี ๒๕๗๓</p>	-	-
ประเทศ	<p>โฆษกสธ.เผยพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงปีละกว่า ๑ ล้านคน เหตุจากรับประทานอาหารและน้ำไม่สะอาด</p> <p>นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงพบแต่ละปีกว่า ๑ ล้านคน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อโรค หรืออาหารบูดเสีย และการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมอาหาร ปรงอาหาร และก่อนกินอาหาร รวมทั้งการใช้ภาชนะที่ไม่สะอาด ตั้งแต่ต้นปีถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักโรคระบาดวิทยา รายงานมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดทั่วประเทศ ๑,๐๓๘,๗๗๐ คน เสียชีวิต ๕ ราย โดยพบรายงานพบผู้ป่วยจำนวนมากๆ เช่น ในโรงเรียน สถาน ที่รับเลี้ยงเด็ก รวมทั้งงานเลี้ยงงานบุญ เช่นล่าสุด เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจ.นครราชสีมา พบนักเรียนกว่า ๑๐๐ คน มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และท้องเสียรุนแรง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่เข้าไปสอบสวนโรค เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่มที่จำหน่ายในโรงเรียน คาดว่าจะทราบผลสัปดาห์หน้า</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เอดส์พุ่งในวัยรุ่นผู้ติดเชื้อรายใหม่สัดส่วนเยอะ ๕๐%</p> <p>นพ.สุเมธ องควัรรณดี ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน ๗,๐๐๐ คน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากการเข้าถึงการตรวจรักษา การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเร็ว และการรู้จักป้องกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นอายุ ๑๕-๒๔ ปี กลับพบว่ามี การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยดูจากอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด พบว่าเป็นวัยรุ่นถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่ายังมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ตรวจรักษาโดยไม่มี การบันทึกข้อมูล รวมถึงคนที่ไม่เข้ารับการรักษา น่าจะมากกว่าจำนวนที่มีการบันทึกไว้ อีกเล็กน้อย โดยเฉพาะวัยรุ่นกลุ่มชายรักชายก็จะมีสัดส่วนการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่น</p> <p>อยากให้คนที่ความเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการรักษาเร็ว ยาต้านไวรัสเร็วก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือหากกังวลไม่อยากให้คนรู้อีกยังมีหน่วยงานเอกชนที่ทำเรื่องนี้โดยตรงอยู่ สามารถไปขอรับการตรวจได้.</p>	-	-
ประเทศ	<p>แม่ผู้ช่วยเภสัชกรลั่นขอลูกศพสุดท้าย วอนปราบยาลดอ้วนไร้คุณภาพ</p> <p>กรณีผู้ช่วยเภสัชกรสาว รพ.พล จ.ขอนแก่น เสียชีวิต โดยมียาสมุนไพรลดความอ้วนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. นางกนิษฐ ภูมิแสนโคตร อายุ ๕๔ ปี แม่ผู้ช่วยเภสัชกรสาววัย ๒๕ ปี ได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบสินค้าประเภทยาสมุนไพรลดความอ้วนที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพให้หมดไปจากตามท้องตลาด เพราะไม่อยากให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อแบบลูกสาวของตนอีก โดยทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต และชาวซึ่งในน้ำใจของผู้บริหารโรงพยาบาล รวมทั้งเพื่อนร่วมงานของลูกสาวที่มาช่วยงานศพด้วยความตั้งใจ ด้าน นพ.วีระชัย วรรณสารเมธา ผอ.รพ.พล กล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบเงินเยียวยาตามระเบียบของทางราชการให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โนโรไวรัส</p> <p>-พ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า โนโรไวรัสก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอยู่ร่วมกัน โรคนี้ไม่ได้น่ากลัว แต่ทำให้เกิดความกังวล สิ่งสำคัญคือต้องดูแลเรื่องความสะอาด</p> <p>-ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม.กล่าวถึงกรณีเด็กในโรงเรียนบางแห่งใน กทม.ท้องเสียเนื่องจาก เชื้อโนโรไวรัสว่า อาการท้องเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุ เชื้อโนโรไวรัสก็เป็นสาเหตุหนึ่ง แต่ยืนยันว่าเชื้อนี้ไม่ได้มีการระบาด และไม่ใช้เชื้อใหม่</p>	-	-
ประเทศ	<p>ม.๔๔ ไฟเขียวใช้งบัตริทองช่วยบุคลากรสาธารณสุข ๓ กรณี</p> <p>น.พ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า กรณีการช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ลำสุดนายกรัฐมนตรีนพ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เห็นว่าจะกระทบต่อขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและส่งผลกระทบต่อ การให้บริการประชาชนในที่สุด จึงแก้ปัญหา โดย นายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ ให้สามารถนำเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขได้ ในหมวด ๕ กำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย ๓ กรณีคือ ๑.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร ๒๔๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท ๒.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผล กระทบต่อการดำเนินชีวิต ๑๐๐,๐๐๐-๒๔๐,๐๐๐ บาท และ๓.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทส่วน ขั้นตอนคือ บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายยื่นคำร้องที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าภายใน ๑ ปี คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ มีรายงานว่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุข จนถึงเดือน ม.ค.๒๕๕๙ นั้น ได้ช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย ๔,๕๗๐ ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต ๒๔ ราย พิการ ๑๗ ราย บาดเจ็บ ๔,๕๒๙ ราย รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๘๖,๘๕๐ บาท ประเภท ความเสียหาย เช่น ติดวัณโรคจากผู้ป่วย เข็มตำ ผู้ป่วยกระทำ สัมผัสสารคัดหลั่ง อุบัติเหตุรถส่งต่อ เป็นต้น บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย ตามลำดับ ดังนี้ พยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกรคนไข้ แพทย์ คนงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเภสัชกร</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ขยายบริการศูนย์ฟังได้ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๙,๗๕๐ แห่ง ในปี ๒๕๖๐</p> <p>ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายดังกล่าวไปดำเนินการ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดตั้งศูนย์ ฯ ดังกล่าวขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในปี ๒๕๔๗ และใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฟังได้” มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงอย่างครบวงจร ครอบคลุมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านกฎหมายและด้านสวัสดิการสังคม ในปี ๒๕๖๐ ก.สาธารณสุขมีแผนดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขยายบริการศูนย์ฟังได้ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก ๙,๗๕๐ แห่ง ให้เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ คัดกรองและส่งต่อผู้ที่ประสบปัญหา ๒. ขยายโครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และแนวทางการส่งต่อในเครือข่ายระดับจังหวัดไปในสถานบริการทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ ๓. พัฒนาแนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี มีแนวทางในการตรวจประเมินอายุเด็กที่เป็นมาตรฐาน นำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และ ๔.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะในการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาให้สามารถก้าวข้ามจากสภาพปัญหา ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัว ๕.จัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาระบบบริการศูนย์ฟังได้ในประเทศไทย โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p>	-	-
ประเทศ	<p>แนะสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก</p> <p>นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุปัญหาการฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ แนะนำครอบครัวช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมทักษะชีวิตให้ลูกหลานตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสนใจและสังเกต พฤติกรรมของลูกหลานว่าผิดปกติหรือไม่ หากเป็นเช่นนี้ควรเปิดโอกาสให้เขาได้พูดคุย ระบายปัญหาให้ฟัง ให้กำลังใจ อยู่เคียงข้าง พร้อมให้การช่วยเหลือ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นและรู้สึกได้ว่าไม่โดดเดี่ยว แต่หากไม่สามารถควบคุม พฤติกรรมของเด็กได้ให้รีบพาไปรักษา หรือขอรับ คำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ตั้งเป้าเพิ่มอายุเฉลี่ยคนไทย ๘๐ ปี-กำหนดทุกสถานบริการขับเคลื่อน ๗ เรื่องปี ๒๐ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับทิศทางการทำงาน ด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างความเข้มแข็ง สู่ความยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐ ปี ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ๒.บริการเป็นเลิศ ๓.บุคลากรเป็นเลิศ และ ๔.บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สำหรับในปี ๒๕๖๐ กำหนดให้ทุกสถานบริการเน้นหนักในการขับเคลื่อน ๗ เรื่อง ดังนี้ ๑.คนไทย ๒ ล้านครอบครัว มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวดูแล ๒.สร้างอาสาสมัครครอบครัว ๔ ล้านคนดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ๓.บูรณาการยุทธศาสตร์วัยเด็กและผู้สูงอายุร่วมกัน ๔ กระทรวง คือ สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาดไทย และศึกษาธิการ ๔.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ๒๑ แห่งทั่วประเทศ ๕.ส่งเสริม รพ.ใช้ยาสมเหตุผล ลดเจ็บป่วยตายจากการติดเชื้อดื้อยา ๖.จัดทำแผนผลิต พัฒนา และระบบจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Transformation) ๗.น้อมนำพระราชดำริสมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>‘สสจ.ชุมพร’ ผุดโปรเจกต์ถอดเหล็กตัดฟันแพชชั่นฟรีใน รพ.รัฐ หวังรวมเบาะแสจัดการต้นตอ</p> <p>ที่ประชุมทันตแพทย์และทันตภิบาลจังหวัดชุมพร นำโดย ทพ.สุเทพ ภูติประวรธร หัวหน้างานทันตสาธารณสุข สสจ.ชุมพร ได้หารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางคุ้มครองผู้บริโภคที่เรื้อรังใน จ.ชุมพรมานาน ทั้งฟันปลอมเถื่อน, ร้านจัดฟันแพชชั่น, การเฝ้าระวังผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทำงานในคลินิก, การสวมสิทธิ์ทำงานแทนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ชั้น ๒ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ เช่น การสูญเสียฟันจากการทำฟันปลอมผิดหลักวิชาการ ฟันผุ-สูญเสียฟันหลังจัดฟันแพชชั่น กระทั่งภัยจากสารเคมีอันตรายที่อยู่ในวัสดุจัดฟันแพชชั่น ทั้งยังเป็นภาระกับระบบสาธารณสุขที่ต้องตามแก้ปัญหาอีกด้วย ที่ประชุมมีข้อสรุป ๒ ข้อ ประการแรกคือ มีการตั้งคลังข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม สำหรับรวบรวมเบาะแสการกระทำผิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่องปากของประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปราบปราม ประการที่สองคือ มีนโยบายให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ร่วมกันเยียวยาผลกระทบจากการจัดฟันแพชชั่นโดยจัดให้มีบริการถอดเหล็กจัดฟันแพชชั่นที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดชุมพรทุกแห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีผลในช่วงเดือน ธ.ค. ๕๙ นี้</p>	<p>-</p> <p> <input checked="" type="radio"/> ชอบ <input checked="" type="radio"/> คราว <input type="radio"/> ชอบ <input type="radio"/> ดงนัด <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <i>SM/100</i> <input checked="" type="radio"/> ประสาน <i>NSD</i> <input checked="" type="checkbox"/> (นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 29 พ.ย. 2559 </p>	-

